



Giống lúa TBR225 cho năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha.

Vụ lúa xuân đang đi đến cuối chặng đường trong niềm vui của bà con nông dân khi lúa được mùa, được giá. Trong sự rộn rã ấy không thể không kể đến bộ giống lúa BC15, TBR225 của TháiBinh Seed, góp phần làm nên những mùa vàng ấm no.

Đã 70 tuổi song vợ chồng ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Bến Hòa, xã Đông Động (Đông Hưng) vẫn cấy 1 mẫu ruộng. Dù đã quá quen với bộ lúa giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed song đây là vụ đầu tiên ông Vinh cấy giống TBR225 có gen kháng bệnh bạc lá. Đứng trên bờ ruộng chờ đợi những tài thóc thả xuống từ chiếc máy gặt, ông Vinh hồ hởi: Năm nay lúa rất đẹp. Đến khi gặt mà bộ lá vẫn vàng ươm, tươi rói. Bông lúa thì đầy dạt, mẩy hạt. Ruộng nhà tôi nằm cạnh đường lớn nên ai đi qua cũng trầm trồ khen. Làm nông nghiệp bây giờ không còn cơ cực như trước đây. Có máy móc thay thế sức người rồi lại có nhiều giống lúa tốt, cho năng suất cao nên dù cao tuổi vợ chồng tôi vẫn mượn thêm ruộng cấy để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Cũng như ông Vinh, bà Nguyễn Thị Gấm, thôn Bến Hòa, xã Đông Động cũng trồng lúa xuân này với 2,5 mẫu cấy BC15, TBR225. Bà Gấm chia sẻ: Đây là hai giống lúa "được

lòng" nông dân bởi dễ thâm canh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Giờ đây Công ty nghiên cứu, đưa ra thị trường giống BC15, TBR225 mới có gen chống chịu sâu bệnh chúng tôi rất yên tâm khi đưa vào cấy với quy mô lớn. Năm nay lúa đẹp, năng suất cao hơn vụ xuân năm ngoái mà cả vụ tôi chỉ phải phun một lần thuốc bảo vệ thực vật, giảm được rất nhiều chi phí.

"Không chỉ riêng nông dân Đông Hưng, vợ chồng tôi đi gặt thuê ở nhiều vùng trong tỉnh, bộ giống của TháiBinh Seed mà tiêu biểu là BC15, TBR225 vụ xuân này vượt trội hơn hẳn. Cây lúa cứng, không bị đổ ngã, bông lúa dài, mẩy, sáng hạt, khỏe bông, gần như không có hạt lép. Gặt những ruộng cấy BC15, TBR225 bao giờ cũng tốn bao hơn những giống lúa khác" - chị Nguyễn Thị Thủy, chủ máy gặt xã Chương Dương (Đông Hưng) cho hay.

TháiBinh Seed hiện đang sở hữu và phân phối trên 20 giống bản quyền, cung cấp 20% lượng giống sản xuất nông nghiệp cho cả nước. Diện tích sản xuất

giống cây trồng trên phạm vi cả nước của Công ty đạt 62.000ha/năm, sản lượng giống thu mua cho nông dân đạt 22.000 tấn. Tại tỉnh Thái Bình, các giống lúa của TháiBinh Seed chiếm trên 80% cơ cấu sản xuất.

Vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị kết nối doanh nghiệp - đại diện, chọn tạo giống mới bằng ứng dụng công nghệ sinh học, tạo các giống chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vụ xuân năm nay, chúng tôi khảo nghiệm trên 500 giống lúa, trong đó 200 giống lúa thuần, trên 300 giống lúa lai, một số giống mới như TBR87, TBR89... cho hiệu quả khả quan, tin tưởng sẽ phát huy tốt trên các cánh đồng tại nhiều vùng sinh thái khác nhau trong cả nước.

Những thềm lúa vàng óng như rót mật hòa cùng niềm vui của bà con nông dân tạo nên khung hoan ca trên đồng ruộng. Và bộ giống lúa của TháiBinh Seed như những nốt nhạc trầm bổng tạo điểm nhấn cho nông dân những mùa vàng trọt vẹn.

NGÂN HUỖN

thu hoạch vẫn tươi, sáng. Chúng tôi mong rằng, thời gian tới sẽ được hợp tác, liên kết với TháiBinh Seed để chúng tôi được gieo cấy những giống lúa chất lượng với đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập.

Ông Đặng Văn Cường, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed cho biết: Bộ giống lúa của TháiBinh Seed đang cung ứng rất đa dạng, phù hợp với yêu cầu của thị trường với nhóm giống chất lượng cao; nhóm giống năng suất cao; nhóm giống phục vụ chế biến, xuất khẩu; nhóm giống có tính chống chịu sâu bệnh, hoàn cảnh bất thuận tùy từng vùng sinh thái. Trong vài năm gần đây, đặc biệt ở vụ xuân năm 2023, giống lúa TBR225 có gen kháng bệnh bạc lá được rất nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Đây là giống lúa thuần có cơ cấu sản xuất rất lớn, nhiều vùng cây từ 60 - 80% diện tích. Hiện nay xu hướng nghiên cứu của TháiBinh Seed bám theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cải tiến giống chủ lực trong sản xuất bằng cách khắc phục những tồn tại, nhược điểm của các giống lúa này; nghiên cứu, chọn tạo giống mới bằng ứng dụng công nghệ sinh học, tạo các giống chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vụ xuân năm nay, chúng tôi khảo nghiệm trên 500 giống lúa, trong đó 200 giống lúa thuần, trên 300 giống lúa lai, một số giống mới như TBR87, TBR89... cho hiệu quả khả quan, tin tưởng sẽ phát huy tốt trên các cánh đồng tại nhiều vùng sinh thái khác nhau trong cả nước.

Những thềm lúa vàng óng như rót mật hòa cùng niềm vui của bà con nông dân tạo nên khung hoan ca trên đồng ruộng. Và bộ giống lúa của TháiBinh Seed như những nốt nhạc trầm bổng tạo điểm nhấn cho nông dân những mùa vàng trọt vẹn.

# "Cánh tay nối dài" đưa vốn ưu đãi đến người nghèo

Được ví như những "cánh tay nối dài" của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), thời gian qua, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và từng bước thoát nghèo bền vững.

Tổ TK và VV thôn Trán Tây (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) do ông Nguyễn Thế Thịnh làm tổ trưởng hiện có 45 thành viên với dư nợ cho vay đến ngày 19/5 đạt hơn 1,8 tỷ đồng; trong đó cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 699 triệu đồng cho 36 hộ vay, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 570 triệu đồng cho 11 hộ vay, cho vay giải quyết việc làm đạt 530 triệu đồng cho 10 hộ vay và cho vay hộ cận nghèo đạt 50 triệu đồng cho 1 hộ vay. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ đều trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, tổ không xuất hiện tình trạng nợ quá hạn. Ông Thịnh chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ lựa chọn những mô hình làm ăn đạt hiệu quả cao để định hướng cho các hội viên khác làm theo, đồng thời thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và các đoàn thể quản lý kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn cũng như đôn đốc các hộ vay trả lãi đúng thời hạn.

Cũng như tổ TK và VV thôn Trán Tây, tổ TK và VV thôn Đình Phùng (xã Minh Tân, huyện Đông Hưng) là một trong những "cầu nối" hoạt động mang lại hiệu

quả cao, là "điểm tựa" của nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tổ hiện có 42 thành viên với dư nợ cho vay đến ngày 17/5 đạt hơn 2,56 tỷ đồng. Hiện nay, 100% thành viên trong tổ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng với số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 64 triệu đồng. Ông Nguyễn Hoài Nam, tổ trưởng tổ TK và VV thôn Đình Phùng cho biết: Trên cơ sở đăng ký nhu cầu vay vốn và nguồn vốn các chương trình được phân khai, tổ TK và VV thôn Trán Tây tổ chức hình xét công khai, minh bạch; hướng dẫn thành viên được xét duyệt hoàn thiện các thủ tục vay vốn. Trong quá trình cho vay vốn, Ban quản lý tổ trực tiếp đi kiểm tra các hộ vay vốn trên cơ sở đó kịp thời báo cáo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng thu hồi đối với những trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích. Đồng thời, căn cứ vào hoàn cảnh của từng khách hàng để thông báo

thời gian trả nợ gốc và lãi phù hợp. Chính vì thế, từ khi thành lập đến nay, tổ chưa xuất hiện tình trạng nợ quá hạn, các thành viên trong tổ đều trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.721 tổ TK và VV ở 911 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác, trong đó 2.626 tổ xếp loại tốt, 66 tổ xếp loại khá, 26 tổ xếp loại trung bình, 3 tổ xếp loại yếu. Đến hết tháng 4/2023, tổng dư nợ cho vay qua các tổ TK và VV đạt gần 3.933 tỷ đồng với 93.009 khách hàng đang vay vốn, chiếm 99,86% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ cho vay. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Hoạt động của các tổ TK và VV trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trợ giúp hộ vay làm các thủ tục vay vốn; tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện cơ chế dân chủ, công khai trong

binh xét vay vốn; truyền tải chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Nhờ hoạt động tích cực của các tổ TK và VV nên nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Để nâng cao chất lượng hoạt động các tổ TK và VV, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ TK và VV theo từng tháng. Hàng tháng, căn cứ kết quả xếp loại, các tổ hoạt động trong bình, yếu, tổ chưa đủ số thành viên theo quy định được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp cùng các đoàn thể nhận ủy thác triển khai tập huấn, kiện toàn kịp thời, đúng quy định.

MINH HUỖN



Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình), tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trán Tây kiểm tra việc sử dụng vốn vay của thành viên Nguyễn Văn Hào.

# Liên tục xảy ra sự cố lưới điện do thả diều



Người dân thả diều vướng vào đường dây tải điện gây mất điện cục bộ.

Những ngày qua, tình trạng thả diều vướng vào hệ thống lưới điện mất điện cục bộ trên địa bàn tỉnh lại tái diễn, gây khó khăn cho ngành điện trong việc bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

## Tái diễn tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện

Theo tìm hiểu, tình trạng thả diều tại các địa phương diễn ra ngày càng phổ biến và trở thành thói quen của một bộ phận người dân, nhất là vào dịp hè. Sở dĩ việc thả diều gây nguy cơ mất an toàn lưới điện là

do người dân thường thả các loại diều kích thước lớn ngay gần hành lang lưới điện khi diều bị đứt dây mắc vào đường dây hoặc thiết bị trạm biến áp sẽ gây sự cố và làm ngừng cung cấp điện.

Hồi 21 giờ 50 phút ngày 4/6, đường dây 374E3.3 đã xảy ra sự cố lưới điện làm mất điện trên diện rộng các xã Đông Hợp, Đông Cúc, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang, Đông Mỹ và khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) với 2.290 khách hàng. Công ty Điện lực Thái Bình đã tăng cường 16 công nhân triển khai tìm nguyên nhân gây ra sự cố và tiến hành khắc

phục, đến 22 giờ 20 phút ngày 4/6 đã tạm ra sự cố do người dân thả diều vướng vào đường dây điện. Điện lực Đông Hưng tiến hành khắc phục sự cố, đến 22 giờ 55 phút cùng ngày đã gỡ xong diều và khôi phục đường dây, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Lúc 11 giờ 50 phút ngày 21/5, MC 471E11.14 xảy ra sự cố lưới điện làm mất điện trên diện rộng các xã Đông Hợp, Đông Cúc, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang, Đông Mỹ và khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) với 2.290 khách hàng. Công ty Điện lực Thái Bình đã tăng cường 16 công nhân triển khai tìm nguyên nhân gây ra sự cố và tiến hành khắc

phục, đến 22 giờ 20 phút ngày 4/6 đã tạm ra sự cố do người dân thả diều vướng vào đường dây điện. Điện lực Đông Hưng tiến hành khắc phục sự cố, đến 22 giờ 55 phút cùng ngày đã gỡ xong diều và khôi phục đường dây, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Hai sự cố trên gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt gây thiệt hại rất lớn cho đơn vị sản xuất khi mất điện đột ngột. Theo thống kê của ngành điện, 5 tháng qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 26 sự cố do diều vướng vào đường dây gây mất điện cục bộ.

## Nỗ lực khắc phục sự cố về điện, cấp điện ổn định, an toàn

Trước những diễn biến khác nghiệt của thời tiết, Công ty Điện lực Thái Bình đang nỗ lực cao nhất để duy trì cung ứng điện phục vụ khách hàng. Để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã bắt buộc phải điều tiết phụ tải, dẫn đến làm gián đoạn cung cấp điện. Anh Nguyễn Văn Hà, công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Những ngày nắng nóng cao điểm diễn ra trên cả nước vừa qua, nhiệt độ ngoài trời nhiều khu vực lên tới trên 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đã tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống. Trong khi mọi người tìm vào chỗ mát để tránh cái nóng như đổ lửa thì nhiều người thả diều vướng vào đường dây cột 2

Điều 15, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, ngày 31/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu và khí quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện.

đảm cấp điện liên tục và ổn định phục vụ người dân. Vào cao điểm nắng nóng, khối lượng công việc của người thợ điện có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Chúng tôi đối mặt với cái nóng cháy da cháy thịt, chạy đua với thời gian, làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm. Sự cố điện do diều vướng vào đường dây tải điện xảy ra là công nhân ngành điện có mặt kịp thời, làm việc liên tục, miễn sao cấp điện trở lại cho người dân sớm nhất. Chúng tôi mong người dân như cao ý thức, thả diều xa khu vực đường dây điện để không xảy ra các sự cố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Từ thú vui dân dã, việc thả diều đã trở thành vấn đề "nóng", là mối đe dọa thường trực đối với ngành điện. Những cơn diều to, chiều dài lên tới hàng mét được thả lên trời cả ngày lẫn đêm. Trước thực trạng trên, Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, bố trí biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung quanh lưới điện, trạm

điện. Tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, vận động người dân bảo vệ hành lang an toàn các tuyến đường dây, trạm điện. Về phía người dân cần có ý thức buông diều ở những nơi có không gian rộng, không có đường dây, trạm điện ở gần để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và an toàn hệ thống lưới điện.

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống dân sinh trên địa bàn, Công ty Điện lực Thái Bình mong các địa phương vào cuộc quyết liệt, nghiêm cấm thả diều gần lưới điện cao áp, đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp có tình vi phạm gây sự cố lưới điện. Đồng thời, khách hàng chúng tay cùng ngành điện trong mùa nắng nóng, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm để hệ thống điện được vận hành an toàn.

MANH THẮNG

# Hướng dẫn quy trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong làng nghề

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách và hướng dẫn quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; chương trình tiết kiệm năng lượng trong làng nghề cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Lê Lợi (Kiến Xương).

Các đại biểu được phổ biến một số nội dung cơ bản chính sách và hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất sạch hơn lĩnh vực hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của làng nghề; đồng thời, được phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế năng lượng cơ nguồn gốc hóa thạch nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Làng nghề chạm bạc Đông Xâm, xã Lê Lợi có gần 200 hộ sản xuất với hơn 2.000 lao động làm nghề chạm đồng, chạm bạc. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng của Sở Công Thương giúp người dân, doanh nghiệp của làng nghề nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, ý thức hơn về công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt, chủ động áp dụng những kiến thức mới vào sản xuất vừa tăng hiệu quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh vừa giảm nguồn phát thải ra môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, từ đó giữ cho làng nghề phát triển bền vững.

KHẮC DUÂN

# Tập huấn công tác thông báo địa chỉ số

Tại UBND xã Bình Định, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương phối hợp với Bureau điện tỉnh và tổ chức hội nghị tập huấn thông báo địa chỉ số cho đội ngũ cán bộ của 4 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 gồm Bình Định, Hồng Tiến, Vũ An, Vũ Lễ.

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Bureau điện tỉnh hướng dẫn quy trình thông báo địa chỉ số; cách tải và sử dụng ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại thông minh, giới thiệu các chức năng cho lực lượng thông báo địa chỉ số và thực hiện việc thông báo địa chỉ số. Các đại biểu đã chia thành các tổ để đi thực tế triển khai thông báo địa chỉ số tại các thôn trên địa bàn xã Bình Định.

Sau khi tập huấn thông báo địa chỉ số cho cán bộ các xã đăng ký về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023, huyện Kiến Xương sẽ triển khai tập huấn tới tất cả các xã trong huyện và đây là một trong những nội dung bắt buộc phải đạt thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

THANH HUỖN (Đài TTTT Kiến Xương)